

Get your
first Manulife
policy with
special

Campaign Period:
1 July 2025 to 30 September 2025

Enjoy **premium cashback** of

RM388

with purchase of

- **ManuLink Essential Series;** or
- **ManuLink Wealth;** or
- **Manulife Asset Shield**

with minimum Annualised Premium
of RM4,800¹

RM488

with purchase of

- ManuLink Premier

with minimum Annualised Premium
of RM6,000¹

¹Policy must be attached with Manulife Health Saver Enrich or Advance Beyond Critical Cover or Beyond Critical Cover+ rider. No rider attachment is required for Manulife Asset Shield.

Where will *better* take you™

Terms and Conditions apply

Visit www.manulife.com.my/NTC for full terms and conditions of this campaign.

Important notes

• This marketing material is for general information only and is not to be construed as a contract of insurance • The information contained in this marketing material shall not be interpreted as an offer to sell, solicitation for an offer; or as an investment, legal, financial or any other advice • **Please note that investment-linked insurance products are tied to the performance of the underlying assets, and are not pure investment products such as unit trusts** • For further information on products, please refer to the product brochure/product disclosure sheet/product illustration • These products are underwritten by Manulife Insurance Berhad (200801013654 (814942-M)), a member of PIDM and a company licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia. It is located at 16th Floor, Menara Manulife, 6, Jalan Gelenggang, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur • PROTECTION BY PIDM ON BENEFITS PAYABLE FROM THE UNIT PORTION OF THIS PRODUCT IS SUBJECT TO LIMITATIONS. Please refer to PIDM's TIPS Brochure or contact Manulife Insurance Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my)

Speak to your Manulife Advisor or call our
Customer Careline at **03 2719 9112 /**
1300 13 2323 today!



www.manulife.com.mv

 ManulifeMalaysia

 manulife.malaysia



Manulife Malaysia



Manulife Malaysia

07/2025

A 3D rendering of a torn gold paper revealing a dark blue background with the text "CASH BACK" in large, bold, gold letters. Numerous gold coins are scattered around the torn paper, suggesting a reward or discount.

 www.manulife.com.my
 ManulifeMalaysia
 [manulife.malaysia](https://plus.google.com/manulife.malaysia)

购买您的第 一份Manulife 保单即可 享有**特别 现金回扣**

**CASH
BACK**

即日联络您的 Manulife 顾问或致电我们的
客户服务热线 03 2719 9112 / 1 300 13 2323!

获取**保费现金回扣**

RM388

当您购买年保费最低为
RM4,800¹的

- ManuLink Essential Series; 或
- ManuLink Wealth; 或
- Manulife Asset Shield

RM488

当您购买年保费最低为
RM6,000¹的

- ManuLink Premier

¹ 保单必须附加 Manulife Health Saver Enrich 或 Advance Beyond Critical Cover 或 Beyond Critical Cover+ 附加保障。Manulife Asset Shield 无需附加保障。

与你同行 成就更好

须符合条规

请浏览 www.manulife.com.my/NTC 以获取此活动完整的条规。

重要提示

• 此营销资料只提供一般概述资讯，不可被视为保险合约之一部分
• 此营销资料所包含的资讯不应被诠释为销售要约、要约购买之招揽或作为投资、法律、理财或任何其它方面的建议 • **敬请注意投资联结保险计划产品与资产基金及其投资表现息息相关，并非如同单位信托基金般的纯投资产品** • 欲了解更多产品详情，请参阅产品宣传册/产品信息披露书/产品说明书 • 英文与中文的版本之间若有任何出入，应以英文版本为准 • 这些产品乃由Manulife Insurance Berhad (200801013654 (814942-M)) 承保，PIDM的成员以及一家依据2013年金融服务法令而获得营业执照，并受马来西亚国家银行管制。其办事处地点处于 16th Floor, Menara Manulife, 6, Jalan Gelenggang, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur • PIDM 就保险产品下单位部分应支付之保险利益的保障是有限性的。请参阅 PIDM 的保险及伊斯兰保险利益保障制度的小册子或联络 Manulife Insurance Berhad 或 PIDM (请浏览 www.pidm.gov.my)

**பிரீமியத்தை ரொக்க வெகுமதி
ஆகப் பெற்றிடுங்கள்**

RM388

பின்வரும் காப்புறுதித் திட்டத்தை வாங்கும் பொழுது

- **ManuLink Essential Series;** அல்லது
- **ManuLink Wealth;** அல்லது
- **Manulife Asset Shield**

குறைந்தபட்சம் வருடாந்திர பிரீமியத்தை
4,800¹ இருத்தல் வேண்டும்

RM488

பின்வரும் காப்புறுதித் திட்டத்தை வாங்கும் பொழுது

- ManuLink Premier

குறைந்தபட்சம் வருடாந்திர பிரீமியத்தை
6,000¹ இருத்தல் வேண்டும்

1 எல்லா பாலிசிகளும் கண்டிப்பாக Manulife Health Saver Enrich (MHSE) அல்லது Advance Beyond Critical Cover (ABCC) அல்லது Beyond Critical Cover+ (BCC+) ரைடர் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். Manulife Asset Shield க்கு ரைடர் இணைப்பு தேவையப்படாது.

விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது

இந்தப் பிரச்சாரத்தைப் பற்றிய முழு விதிமுறைகளையும்
கட்டுப்பாடுகளையும் அறிய www.manulife.com.my/NTC
இணையதளத்தை வலம்வரவும்.

முக்கிய குறிப்புகள்

• இந்தச் சந்தைப்படித்தால் உபகரணமானது பொதுவான தகவலுக்கு மட்டுமே மற்றும் இதை ஒரு காப்பீட்டு ஒப்பந்தமாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது • இந்தப் சந்தைப்படித்தால் உபகரணமானது உள்ள தகவல்கள் விற்பனைக்கான ஒரு சலுகையாகவோ, ஒரு சலுகைக்கான வேண்டுகோளாகவோ (சொலிசிட்) அல்லது ஒரு முதலீடு செய்வதற்கான சட்டப்படியான, நிதி ரீதியான அல்லது பிற அறிவுரையாகவோ எடுத்துக் கொள்ளப்படக்கூடாது • முதலீட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் தங்களுக்கு கீழ் இருக்கும் சொத்துக்களின் செயல்பாட்டின் பிணைக்கப்பட்வை ஆகும், மற்றும் இவை யூனிட் ட்ரஸ்ட்களைப் போன்ற தூய முதலீட்டுத் திட்டங்கள் கிடையாது என்பதைத் தயவுசெய்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள் • இது பற்றிய மேலதிக விபரங்களுக்கு, தயவுசெய்து பாலிசியின் துண்டிப்பிரசுரம் / பாலிசியின் டவுன்லோட் தாள்/ பாலிசி பற்றிய வரைபடத்தைப் பாருங்கள் • இந்த காப்பீட்டு திட்டம், நிதிச் சேவைகள் சட்டம் 2013 இன் கீழ் உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, PIDM-இன் ஓர் அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள மனுலெஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பெர்ஹாட் (200801013654 (814942-M)), நிறுவனத்தால் எழுத்தூறுதி (அன்டர்ரிடன்) செய்யப்பட்டுள்ளன மற்றும் இவை பேங்க் நெகரா மலேசியாவின்னல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்நிறுவனம் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் அமைந்துள்ளது-16வது தளம், மெனாரா மனுலெஸ்ட், 6, ஜலான் ஜெலெங்காங், பாமன்சாரா ஹைடல், 50490 கோலாலம்பூர் • இந்தத்திட்டத்தின் யூனிட் பகுதியிலிருந்து செலுத்தப்படும் சலுகைகள் PIDM பாதுகாப்பு வரம்புகளுக்கு உட்பட்டது. PIDM-இன் TIPS கிறீடெடைப் பார்க்கவும் அல்லது மானுலெஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பெர்ஹாட் அல்லது PIDM-ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்(www.pidm.gov.my -ஐ வளம் வரவும்)

இன்றே உங்களது மாணுலைஃப் ஆலோசகருடன்
பேசுங்கள் அல்லது எங்களது வாடிக்கையாளர்
சேவைக்கான எண்ணில் அழைத்திடுங்கள்
03 2719 9112 / 1300 13 2323!